

KHAI MẠC TỌA ĐÀM

Kính thưa quý vị khách quý, chương trình sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa, xin quý vị vui lòng kiểm tra đường truyền và chất lượng âm thanh, hình ảnh để chúng ta có thể theo dõi buổi tọa đàm được tốt nhất, xin cảm ơn.

Xin chào mừng quý khách đã đến với buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề Chinh phục tinh hoa giáo dục toàn cầu, chúng tôi rất vui với sự góp mặt của quý khách trong buổi sáng hôm nay và cảm ơn quý khách đã dành thời gian và quan tâm đến chương trình. Tôi tên là Nguyễn Thanh Trang, tôi rất vinh dự là người dẫn chương trình trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Ngoài ra còn có các vị khách mời đến từ đối tác giáo dục của HSBC. Thưa quý vị, với mạng lưới kết nối toàn cầu và các dịch vụ tài chính quốc tế chuyên nghiệp hơn 30 quốc gia và hơn 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam. HSBC chúng tôi rất tự hào hỗ trợ khách hàng xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho gia đình ở bất kì đâu thông qua dịch vụ khách hàng cao cấp HSBC Premier. Buổi tọa đàm hôm nay sẽ là một trong những chuỗi tọa đàm hỗ trợ thông tin kết nối quốc tế của HSBC Premier, cụ thể là về vấn đề du học nhằm giúp cho quý khách có cái nhìn tổng quan về hệ thống giáo dục của các quốc gia Anh, Úc, Mỹ. Cũng như cung cấp thông tin giá trị cho hành trình du học cho con của quý khách. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh giới thiệu các diễn giả có mặt:

Về phía đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam gồm có tôi - Nguyễn Thanh Trang, trưởng bộ phận Marketing phân khúc khách hàng cao cấp HSBC Premier Việt Nam

Chị Xuân: Cô Lý Thị Thanh Xuân, trưởng bộ phận cao cấp khối khách hàng cá nhân và quản lý tài sản HSBC Việt Nam. Xin mời cô Xuân gửi lời chào đến quý vị khán giả của chúng ta. Xin chào buổi sáng cuối tuần đầy năng lượng, cảm ơn quý vị quý khách đã dành thời gian quý báu để tham gia vào chương trình tọa đàm trực tuyến đầu năm của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất hào hứng để chào đón quý vị, lời đầu tiên tôi xin chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và an lành.

Chị Trang: Dạ vâng cảm ơn cô Xuân, và để có buổi tọa đàm thành công ngày hôm nay, về phía khách mời tôi hân hạnh được mời đến đây 2 đại diện trong số các đối tác giáo dục của HSBC là trường quốc tế Bắc Mỹ SNA và công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam gồm có thầy Mike Miller, quyền hiệu trưởng trường quốc tế SNA, phần trình bày của ông Mike Miller cũng sẽ do anh Trần Duy Linh thuộc trường quốc tế Bắc Mỹ lược dịch. Xin mời ông Mike Miller ạ.

Ông Mike Miller: Xin chào quý vị khách mời, cũng như là quý phụ huynh trong tương lai của trường đã dành thời gian của buổi sáng ngày hôm nay đã đến tham gia vào buổi tọa đàm của chúng ta. Xin chào đón mọi người một lần nữa và hy vọng rằng trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì tiêu biểu tại trường SNA để có thể mang đến cho con em chúng ta. Xin cảm ơn.

Chị Trang: Xin cảm ơn thầy Mike Miller và anh Trần Duy Linh, và tiếp theo tôi xin giới thiệu cô Hoàng Thị Thái Hà, giám đốc kinh doanh công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Chào buổi sáng quý vị khách hàng của HSBC Premier và các quý vị phụ huynh học sinh của SNA và IDP. Tôi rất hào hứng tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay và tôi hy vọng tôi có thể cung cấp nhiều thông tin

bổ ích cho quý vị phụ huynh và học sinh, nếu có kế hoạch đi du học cho con mình thì sẽ có quyết định phù hợp cho con mình. Xin cảm ơn

Chị Hà: Vâng xin cảm ơn chị Hà, chúng tôi rất tin tưởng rằng các diễn giả ngày hôm nay sẽ mang đến những thông tin rất là thiết thực và hữu ích cho hành trình của con của quý khách. Thì để mở đầu chương trình, tôi xin có một lưu ý dành cho quý khách, trước khi chúng ta đến với phần chia sẻ của các đối tác của HSBC, chúng ta nếu có bất kì thắc mắc nào cần chia sẻ thì vui lòng nhập câu hỏi vào phần QnA để chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến các khách mời của chương trình. Trước khi đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu sơ qua nội dung của buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay.

20p đầu tiên của chương trình chúng ta sẽ được chia sẻ những thông tin về lợi ích tấm bằng IPDP dành cho hành trình du học tương lai đến từ đối tác SNA. 20p tiếp theo chúng ta sẽ được nhận những thông tin cốt lõi về kế hoạch du học Anh, Úc, Mỹ từ IDP Việt Nam. Tiếp đến để có thể hỗ trợ hành trình du học của con quý khách, thì chúng tôi xin chia sẻ thông tin hoạch định nền tảng tài chính vững chắc làm bộ phóng cho ước mơ du học đến từ HSBC Premier. Chúng tôi cũng dành 30p cuối chương trình để có thể giải đáp các câu hỏi mà quý khách gửi đến ngày hôm nay. Trong suốt buổi tọa đàm, nếu quý khách có bất kì câu hỏi nào hay mối quan tâm nào liên quan đến hành trình du học cũng như là quan tâm đến hỗ trợ du học về tài chính thì quý khách cũng có thể nhập câu hỏi vào phần QnA để chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến các diễn giả.

PHẦN 1

Chứng nhận IBDP và Trường SNA

Không để quý khách đợi lâu thì đầu tiên chúng tôi giới thiệu ông Mike Miller - quyền hiệu trưởng SNA - sẽ có thể chia sẻ hơn để có thể nắm bắt được những thông tin cốt lõi về lợi ích tấm bằng IBDP dành cho hành trình du học tương lai. Xin mời thầy Mike Miller ạ.

Ông Mike Miller: Xin kính chào quý vị, xin cho phép tôi được chia sẻ thông tin sơ bộ ban đầu về trường của chúng tôi - trường SNA. Thì trường SNA được thành lập 17 năm, và trong 4 năm trở lại đây thì chính thức gia nhập vào tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Từ đó chúng tôi có những bước cải tiến quan trọng cũng như là to lớn trong việc truyền tải giáo dục tại trường chúng tôi. Và tại trường chúng tôi, chúng tôi luôn tâm niệm rằng phải chuẩn bị cho những em học sinh khối trung học và trung học phổ thông một cái hành trang tốt nhất để các em có thể bước tiếp vào tương lai trong những bậc học tiếp theo.

Và dù rằng ngày hôm nay mục đích của buổi chia sẻ chúng ta nên tập trung vào chương trình trung học phổ thông IBDP. Nhưng sẽ là thiếu sót và không đầy đủ nếu như chúng ta không nhắc đến những điều kiện và những sự chuẩn bị khác mà nhà trường đã chuẩn bị cho những em học sinh IBDP chẳng hạn như là phương pháp tiếp cận dạy và học và những kế hoạch mà nhà trường đã chuẩn bị cho các em trước đó.

và một trong những điều mà nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị cho các em học sinh đó là quy trình về kiểm định và hiện tại chúng tôi đã hoàn thành phần kiểm định và đạt được kết quả kiểm định toàn phần của tổ chức WASC - tổ chức của các hiệp hội trường học đại học và cao đẳng phía Tây Hoa Kỳ, cũng như là thành viên của hội đồng các trường quốc tế CIS. Và điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những học sinh tốt nghiệp từ trường SNA sẽ có dấu mốc của tổ chức WASC ở trên chứng nhận của các em. Và với dấu mốc của WASC này cũng như là thành viên của hội đồng trường quốc tế CSI, thì sẽ có rất nhiều trường đại học nổi tiếng danh tiếng trên thế giới công nhận tấm bằng đầy đủ và ghi nhận thành quả học tập của các em. Và cụ thể hơn, trong những phần trình bày tiếp theo mà Mike sẽ gửi đến quý vị sau đây.

Và đây là tổ chức độc lập rất là uy tín và lâu đời trên thế giới, rất nổi tiếng trên thế giới. Họ đến những trường học tư thục để họ kiểm tra, họ đánh giá về toàn diện khía cạnh trong nhà trường, chẳng hạn như về phương diện quản lý, về phương diện vận hành trường, về kế hoạch phát triển trong tương lai, cơ sở vật chất hiện tại, về vấn đề nhân sự, kế hoạch nhân sự, và cả phương thức dạy học, không thể kể thiếu đó là chương trình giảng dạy của trường. Và nếu như đã đạt được kiểm định của họ, thì đồng nghĩa rằng nhà trường đã triển khai tất cả những khía cạnh, những điều nói trên ở một tiêu chuẩn rất là cao và khắc khe, nghiêm túc. Thế nên đó là cơ sở nền tảng để các trường đại học chấp nhận tấm bằng của trường SNA, bởi vì họ tin tưởng WASC thì đồng nghĩa họ cũng tin tưởng tấm bằng giảng dạy của trường SNA.

Và như đã đề cập trước đây thì để thành công tại chương trình DP thì đó là kết quả của cả một quá trình. Và để thành công tại chương trình DP thì đó sẽ là một cái thời gian, đó là một cái kết quả tổng hợp từ nhiều sự chuẩn bị từ trước. Như trên màn hình quý vị có thể thấy đó là nhà trường chúng tôi giảng dạy chương trình từ các cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và đến chương trình DP. Thì ở cấp tiểu học chúng ta có chương trình PYP cũng của tổ chức IP, và cấp trung học cơ sở từ 6-10 chúng ta có chương trình MYP, 2 chương trình này là 2 chương trình hỗ trợ và chuẩn bị nền tảng tốt nhất để đảm bảo làm sao các con tốt nghiệp chương trình DP - chương trình trung học phổ thông - với một kết quả mỹ mãn nhất.

Và để chúng ta đi nhanh qua sơ bộ các chương trình thì ở chương trình PYP - chương trình tiểu học - thì chúng ta sẽ có 6 chủ đề chuyển ngành mà chúng ta sẽ được giảng dạy trong suốt những năm học ở PYP, đó là: Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? và Chia sẻ môi trường sống, vâng vâng. Và những chủ đề chuyên ngành này được giảng dạy theo một phương pháp gọi là dựa trên truy vấn, nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra những vấn đề cho học sinh và từ đó học sinh sẽ đưa ra ngược lại, phản hồi ngược lại cho chính người hướng dẫn là vấn đề đó là như thế nào. Và chính các em sẽ là người khơi gợi và tạo ra câu hỏi cho bản thân mình, và phụ huynh cùng với nhà trường sẽ là người hướng dẫn các em trả lời đó. Qua cách học đó, các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và các bạn sẽ có một không gian hơn cũng như là khai phá được tiềm năng của con nhiều hơn.

Và chuyển sang chương trình MYP - chương trình trung học cơ sở, tương đương với trung học cơ sở - thì chúng ta sẽ có những môn học cụ thể hơn. Và nó sẽ chia được ra trong 8 nhóm môn học, và các bạn sẽ học những môn học cụ thể. Và lưu ý thêm một lần nữa, đây là những bước chuẩn bị hết sức quan trọng cho cái kết quả thành công trong tương lai ở chương trình DP của các bạn.

Và chuyển sang chương trình DP là chương trình chúng ta muốn tìm hiểu trong ngày hôm nay, thì đó là chương trình dành cho 2 năm cuối của bậc trung học phổ thông lớp 11-12. Bởi vì chương trình này đòi hỏi sự đầu tư nhất định từ học sinh và nó chỉ diễn ra trong vòng 2 năm thôi nên là chúng tôi rất mong quý vị phụ huynh có thể cân nhắc để cho con em chúng ta tham gia vào trường sớm hơn, từ những bậc học nhỏ hơn như PYP hoặc là MYP chẳng hạn để các bạn có thể làm quen với lại phong cách giảng dạy của chương trình cũng như là những kĩ năng đặc biệt, những đặc trưng của chương trình mang lại cho các bạn, để từ đó các bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình DP với tấm bằng danh giá sau này. Và cũng ở chương trình DP thì các môn học cũng được chia thành 6 nhóm môn học chính như quý vị có thể thấy trên màn hình. Thí dụ như là Thứ bậc ngôn ngữ, Cá nhân và xã hội, Toán, Nghệ thuật và Khoa học. Và chúng ta sẽ dành thêm một phút nữa để chúng ta có thể tập trung vào biểu đồ ở phía bên tay phải của slide chúng ta, đó là biểu đồ tổng quan về chương trình DP và quý vị phụ huynh có thể thấy là ở khu vực trung tâm nhất có 3 yếu tố Theory of knowledge; extended essays; creativity, activity and service. Đây là các yếu tố rất quan trọng đi kèm với các môn học bên tay trái của chúng ta và được gọi là là yếu tố cốt lõi được xây dựng và thiết kế để chuẩn bị cho các con một hành trang tốt nhất, để có sự chuyển tiếp trơn tru nhất cho các con bước vào bậc học đại học sau tốt nghiệp THPT. Đối với yếu tố Theory of knowledge có thể tạm dịch ra là tri thức luận hay là học thuyết về kiến thức. Đó là nơi các bạn có thể trình bày về cách mà các bạn học sinh hiểu như thế nào là việc học và việc học quan trọng như thế nào, ý nghĩa của việc học trong đời sống mỗi người ra sao. Đây chính là cơ hội và hoạt động để các bạn hiểu điều đấy.

Tiếp theo extended essays là phần luận mở rộng. Đây là một trong những kỹ năng không thể thiếu ở bậc học đại học sau này. Bởi vì đây là bước đầu tiên để các bạn làm quen, rèn luyện kĩ năng về nghiên cứu của mình mà ở bậc học cao hơn sẽ áp dụng rất nhiều. Và để cân bằng việc học và việc chơi, giữa thư giãn và học thuật thì chúng ta có yếu tố CAS. Đây như là các hoạt động cộng đồng, giúp cho cuộc sống của học sinh xinh đẹp, ý nghĩa hơn, các bạn biết quan tâm chia sẻ đến mọi người xung quanh nhiều hơn.

Với bài luận mở rộng này, chúng ta sẽ nói rõ hơn về độ dài của mỗi bài luận mở rộng bao gồm 4000 từ và đây là 1 trong các yêu cầu bắt buộc đối với từng học sinh một, không có bạn nào tốt nghiệp DP mà không cần làm bài luận trên. Theo như một dữ liệu được nghiên cứu trên mạng, cho thấy rằng, việc áp dụng yếu tố trên ở tại giai đoạn trung học phổ thông của chương trình DP nó giúp ích được rất nhiều cho các bạn học sinh khi bước vào cánh cổng đại học, vì khi đó các bạn có các kỹ năng phải nghiên cứu, phải viết bài luận và phải trình bày quan điểm của mình theo độ dài tương đối và điều này là cách giúp các bạn bắt kịp nhanh chóng đối với mô típ học tập ở cấp độ đại học.

Và như đã đề cập, một trong các yếu tố cốt lõi của chương trình IBDP là CAS hay hoạt động cộng đồng thì theo như phản hồi từ rất nhiều trường đại học thì học cho thấy rằng họ thích yếu tố này, họ thích hình thức CAS này vì nếu xét về phương diện chương trình học thuật chất lượng cao thì rõ ràng trên thế giới thì không chỉ riêng có riêng IBDP là cung cấp cho học sinh chương trình học tập chất lượng cao nhưng rất ít những chương trình chất lượng cao như vậy mang đến cho học sinh các yếu tố khác, bên ngoài tính học thuật để các bạn có thể cân bằng việc học và thư giãn cũng như khơi gợi nuôi dưỡng sự quan tâm, sự chia sẻ, cái lòng thương của các bạn trong cộng đồng. Chính vì lẽ đó, học sinh IBDP sẽ có lợi thế hơn nếu các bạn theo học ở những

trường đại học danh tiếng và đó cũng là 1 trong những lí do quan trọng mà trường chúng tôi quyết định chọn chương trình IBDP để dạy tại nhà trường.

Và chúng ta đã cùng tìm hiểu về chương trình học và chúng ta cũng cùng tìm hiểu về các môn học và các yếu tố cốt lõi, ngoài ra còn đặc trưng riêng biệt, điểm nhấn của IBDP là hồ sơ người học (IB learner profile) và tư duy quốc tế. IB learner profile là tổng thể các đặc tính người học được thiết kế, áp dụng đồng nhất trong chương trình IB, trên mọi quốc gia và không chỉ áp dụng riêng cho học sinh mà còn đội ngũ giáo viên, nhân viên và phụ huynh nhà trường có con em theo học chương trình này.

Một trong các khái niệm nhà trường muốn gửi đến các em nữa là tư duy quốc tế và qua khái niệm này nhà trường lồng ghép nhiều yếu tố, thông tin, kiến thức về nhiều nền văn hóa khác nhau xuyên suốt các bậc học nhỏ từ YP. MYP cho đến DP, bởi vì chúng tôi kỳ vọng các học sinh tốt nghiệp trường SNA sẽ không gói gọn trong khu vực quốc gia mà bạn sẽ vươn xa hơn đến quốc tế, ở các quốc gia khác học tập và sinh sống, làm việc. Đây là 1 hành trang nữa mà chúng tôi chuẩn bị cho các bạn để các bạn hội nhập khi đến với môi trường quốc tế.

Chúng ta đã nói nhiều đến việc chuẩn bị hành trang cho các em học sinh nhưng thật khó nếu chúng ta không có cơ sở vật chất để đáp ứng điều đó và trường chúng tôi có riêng các phòng thí nghiệm khoa học để làm điều đó.

Và chúng ta sẽ bàn đến độ khắt khe của chương trình IBDP vì chương trình tương đối nghiêm túc và đòi hỏi sự đầu tư nhất định của người học. Và các trường đại học trên thế giới luôn dùng năm đầu để đánh giá lại và điều đó không là trở ngại với các em đã học chương trình IBDP vì các bạn có các môn học đa dạng, phong phú và các hoạt động cốt lõi như là tri thức luận, học thuyết kiến thức, bài luận mở rộng, CAS,... thì điều đó sẽ hỗ trợ các bạn đối mặt và giải quyết các khó khăn cũng như nâng cơ hội thành công của các bạn ở bậc đại học so với mặt bằng chung. Và thêm vào đó, nếu các bạn tốt nghiệp IBDP thì tùy vào tình huống các bạn sẽ pass qua năm đầu tùy vào trường đại học cụ thể các bạn thi vào.

Nhiều trường đại học trên thế giới đã tích hợp với IBDP để cập nhật chương trình phù hợp và xác sao hơn so với hiện tại để các bạn có bước chuyển tiếp tốt hơn.

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và trên đây đó là phần trình bày của tôi, và tiếp theo xin nhường lời lại cho cô Hà, một lần nữa xin cảm ơn quý vị.

PHẦN 2

Chị Nguyễn Thanh Trang:

Dạ, xin cảm ơn thầy Mike và anh Linh đã mang đến cho chúng ta những giờ thông tin rất sâu sắc về tấm bằng IBDP. Tôi tin rằng quý vị có rất nhiều câu hỏi cho phần SNA. Và chúng ta sẽ trở lại với thầy Mike ở phần Q&A ở phía cuối chương trình ha.

Thưa quý vị, ngoài ra để giúp quý khách có được cái nhìn tổng quan hơn về các thông tin cốt lõi cho kế hoạch du học Anh, Úc, Mỹ. Tôi xin mời cô Hoàng Thị Thái Hà - Giám đốc kinh doanh IDP chia sẻ kĩ hơn về vấn đề này. Xin mời cô.

Các thông tin cốt lõi cho kế hoạch du học Anh, Úc, Mỹ

Chị Hoàng Thị Thái Hà:

Xin cảm ơn chị Trang. Xin mời chuyển tiếp slide tiếp theo ạ. Rất là cảm ơn HSBC Premier đã tạo cơ hội cho IDP chia sẻ thông tin về du học. Nếu mà cách đây khoảng 5,10 năm thì du học trở thành ước mơ mà nhiều người rất là khó để đạt được. Hay là nói cách khác là ước mơ chỉ dành cho gia đình khá giả. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì với việc thông tin đi du học mở rộng cũng như các cơ hội đạt được học bổng rất là nhiều thì du học đã trở thành một kế hoạch của các bạn học sinh. Hiện nay, IDP cũng đã tư vấn rất là nhiều các bạn học sinh đến 6 quốc gia: Úc, Canada, Anh, Bỉ, New Zealand và Ireland. Và chúng tôi nhận thấy là tuổi của các học sinh đi du học ngày càng trẻ. Và tôi hy vọng rằng buổi chia sẻ ngày hôm nay của tôi sẽ giúp cho các vị phụ huynh cũng như các con tham dự ngày hôm nay sẽ có một kế hoạch chi tiết về việc đi du học của mình. Và biến kế hoạch đó thành hiện thực và sớm để cho các con có thể tiếp cận các nền văn hoá của các quốc gia đã phát triển.

Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần slide tiếp theo để chúng ta chia sẻ chi tiết hơn về IDP. Chia sẻ một chút xíu về IDP thì IDP được thành lập cách đây 30 năm do 38 trường đại học của Úc thành lập. Tại thời điểm đó thì số lượng du học sinh ở các nước châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đi đến Úc rất là nhiều. Và các trường đại học Úc đã thiết lập ra IDP để cung cấp các dịch vụ cho các học sinh apply cũng như chuẩn bị hồ sơ du học và visa để đi đến Úc. Thì sau hơn 50 năm, IDP hiện nay đã trở thành một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của Úc với cơ sở văn phòng ở trên 33 quốc gia. Và IDP hiện nay đang định vị mình là một công ty cung cấp giải pháp toàn diện. Đối với mảng đầu tiên bên tay trái quý vị có thể thấy mảng truyền thống của IDP cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho 6 quốc gia nói tiếng Anh, là quốc gia đã phát triển. Nếu chúng ta nhìn ở Nam bán cầu thì chúng ta thấy có Úc và New Zealand. Ở châu Âu thì chúng tôi có Anh và Ireland. Ở Bắc Mỹ thì có Mỹ và Canada. Ngoài việc tư vấn du học thì chúng tôi có cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và phúc lợi cho sinh viên để đảm bảo là du học sinh có những trải nghiệm rất là thú vị cũng như là an tâm khi đi du học ở 6 quốc gia kể trên. Và chúng tôi cho rằng việc đầu tư về đi du học là một đầu tư về giáo dục và đầu tư đó sẽ giúp cho các bạn sẽ có cơ hội nghề nghiệp tốt cho tương lai. Cho nên song hành với việc tư vấn du học cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho du học sinh thì chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Và chúng ta cũng biết là để có thể đi du học thì các bạn, các em học sinh cần phải chuẩn bị cho mình hành trang về ngôn ngữ, phải có được bằng IELTS cũng như là phải có khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật. Chính vì vậy 1 business khác của IDP sẽ hỗ trợ các em chuẩn bị tốt cho khả năng ngôn ngữ của mình, đó chính là ACET. ACET là một thương hiệu giảng dạy về chương trình anh ngữ học thuật cũng như luyện thi IELTS chất lượng với đội ngũ giảng dạy giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và làm việc với UTS Insearch của Úc để đưa ra chương trình phù hợp với các bạn du học sinh trong tương lai và nếu mọi người thường coi chương trình đường lên đỉnh Olympia thì ACET thường là trung tâm được các “nhà leo núi Olympia” chọn lựa để chuẩn bị hành trang tốt nhất về ngôn ngữ trước khi các bạn ấy đi du học.

Đồng thời để cho các bạn có chứng nhận về khả năng tiếng Anh của mình đó là bằng IELTS thì một business khác của IDP là IELTS. Hiện nay IDP là đồng tổ chức, đồng sở hữu kỳ thi IELTS và là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS số 1 ở Việt Nam. Thì hiện nay với công nghệ và kỳ thi IELTS sẽ được thực hiện cả trên giấy lẫn trên máy tính. Và địa điểm thi của IDP IELTS rộng khắp trên

toàn quốc. Cho nên là phụ huynh và học sinh có thể đăng ký thi IELTS bất kỳ mọi lúc mọi nơi ở Việt Nam. Và với định hướng trở thành công ty edutech thì IDP đã phát triển rất là nhiều ứng dụng cũng như là trang web hỗ trợ cho du học sinh tương lai tìm hiểu rất là nhiều khoá học của các trường khác nhau trên thế giới cũng như thông tin về các quốc gia du học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. IDP cũng sở hữu website ... nổi tiếng, đây là cổng thông tin du học lớn nhất Việt Nam hiện nay, với trên 350 ngàn chương trình có sẵn trên 78 quốc gia. Tôi biết quý vị phụ huynh có thể search trên google rất là nhiều thông tin về chương trình học, tuy nhiên những thông tin đó chưa hẳn được cập nhật. Cho nên thay vì tìm kiếm từ các website khác nhau thì chúng ta có thể tới cổng thông tin hotcode Việt Nam để tìm kiếm thông tin. Và trong buổi giới thiệu ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào các dịch vụ du học của IDP. Và chúng ta sẽ chuyển tiếp qua phần tiếp theo để chúng ta biết là “tư vấn du học” của IDP thì chúng tôi cung cấp những dịch vụ gì.

Như tôi đã nói hồi nãy thì chúng tôi có tư vấn du học cho 6 quốc gia. Tuy nhiên trong khuôn khổ ngày hôm nay tôi chỉ đề cập đến 3 quốc gia chính đó là: Úc, Anh và Mỹ. Nói về dịch vụ tư vấn du học nói chung của IDP thì chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí. Khi học sinh nộp cho các đối tác tuyển sinh của IDP - hơn 1000 cơ sở giáo dục ở tại 6 quốc gia: Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh và Ireland. Tư vấn du học bao gồm những dịch vụ gì. Thứ nhất là chúng tôi sẽ chọn các học bổng phù hợp với khả năng của con nhà mình. Thứ hai là có rất nhiều phụ huynh có mong đợi sẽ kiếm trường đại học có thứ hạng cao trên.... Với kinh nghiệm trên 50 năm du học ở trên toàn cầu thì chúng tôi sở hữu rất nhiều thông tin có thể cung cấp cho quý vị phụ huynh cũng như các con ở những trường có thứ hạng cao phù hợp với mong đợi. Và đồng thời là cung cấp thường có những học phí phù hợp với ngân sách. Và tại thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là chọn trường quan trọng và chọn ngành cũng quan trọng không kém. Cho nên chúng tôi sẽ hỗ trợ luôn về việc chọn ngành để phù hợp với việc phát triển của con trong tương lai. Khi chúng ta chọn ngành và chọn trường xong thì việc quan trọng tiếp theo là làm sao để chúng ta có visa du học.

Có rất là nhiều trường hợp chúng ta làm hồ sơ không cần hoặc là không có kinh nghiệm. Chúng ta có thư mời nhập học của trường nhưng chúng ta không thể đến trường để học bởi vì chúng ta không có visa. Thì với kinh nghiệm rất là lâu năm ở trên toàn cầu cũng như là trên 25 năm ở Việt Nam thì chúng tôi có tỉ lệ đậu visa đi du học rất là cao. Hiện nay với thông tin theo báo cáo của chúng tôi là tỉ lệ đậu visa du học của học sinh là trên 98%. Khi học sinh đi du học thì học sinh cần phải có một cái đảm bảo rằng khi họ tới quốc gia đi du học thì họ có sự chuyển tiếp rất là thoải mái và không có sự lo lắng. Chính vì vậy IDP có những dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Ví dụ như là khi đi du học ở Mỹ và Úc thì các bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm du học thì chúng tôi sẽ tư vấn những gói bảo hiểm du học phù hợp. Các bạn phải chuyển tiền học phí, phí bảo hiểm, phí nhà ở thì chúng tôi có những tư vấn để chúng ta chuyển tiền làm sao để đáp ứng yêu cầu của trường. Chúng tôi còn hỗ trợ tìm nhà ở, tìm homestay nếu mà các em học sinh muốn ở với gia đình bản xứ. Đối với các em dưới 18 hoặc dưới 19 tuổi thì tùy theo quốc gia các em phải yêu cầu có người giám hộ thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ người giám hộ. Chúng tôi cũng cung cấp sim card cho các em để các em có thể tới nơi có số điện thoại liên lạc trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi kết nối các em với các du học sinh hiện tại ở các quốc gia các em đã chọn đi du học để các em có những kết nối nhất định. Và những kết nối đó sẽ giúp cho

các em có những cơ hội tìm kiếm việc làm bán thời gian cũng như những cơ hội việc làm sau này. Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ các em học sinh trong suốt hành trình du học. Ví dụ em nào đang học phổ thông trung học và sau này muốn lên bậc học đại học hoặc cao đẳng hoặc là lên hơn nữa thì các văn phòng của IDP tại các quốc gia du học sẽ hỗ trợ các em rất là nhiều. Ở Việt Nam thì có 2 trường đại học ở nước Úc đã có cơ sở ở Việt Nam là RMIT và Swinburne Với tư cách là đối tác tuyển sinh của 2 trường này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ghi danh nhập học trong trường hợp các em chọn học tại cơ sở Việt Nam. Đối với 2 trường này thì các em có những lựa chọn là sau khi học một vài học kỳ ở Việt Nam thì các em có thể chuyển tiếp đến cơ sở giáo dục ở bên Úc. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em ghi danh nhập học có thể nhận học bổng của cơ sở giáo dục bên Úc và chuyển tiếp các tín chỉ mình đã học ở trường đại học RMIT và Swinburne của Việt Nam để đi tiếp các cơ sở giáo dục của chính họ tại Úc. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các phần chi tiết hơn.

Vậy thì chi phí du học của chúng ta là như thế nào. Đối với các quý vị phụ huynh thì chúng ta khi lên kế hoạch du học cho con thì chúng ta cần có đầy đủ thông tin không chỉ là quốc gia các con muốn học là gì, ngành các con muốn học có phù hợp với sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai hay không. Và chúng ta cần lên kế hoạch du học về mặt tài chính nữa. Tài chính đóng vai trò rất quan trọng bởi vì theo kinh nghiệm của IDP, nếu mà quý vị phụ huynh đảm bảo nguồn tài chính cho con em mình trong suốt quá trình du học và chúng ta coi đó là khoản đầu tư chắc chắn sau khi con em mình tốt nghiệp xong sẽ kiếm việc làm tốt và lúc đó khoản đầu tư của chúng ta sẽ sinh lời. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ huynh chỉ lo lắng cho con học của 1 năm đầu tiên và đặt áp lực để kiếm việc làm thêm để các con tạo ra thu nhập, trang trải chi phí cho con học các năm học tiếp theo. Điều này gây những hệ lụy rất là lớn. Chính vì như vậy, tôi muốn thông qua slide này để chia sẻ cho quý vị phụ huynh biết rằng nếu chúng ta muốn cho con mình có những trải nghiệm đi du học đạt kết quả tối đa nhất. Có nghĩa là các con sẽ kiếm những việc làm giống như trải nghiệm chứ không phải là trách nhiệm về mặt tài chính. Và trách nhiệm về mặt tài chính sẽ do ba mẹ chuẩn bị. Thì như vậy chúng ta sẽ có được sự đầu tư hợp lý và chắc chắn là nguồn đầu tư sẽ sinh lời, bởi vì các con đã tận dụng tối đa thời gian các con học kiến thức và kỹ năng cần thiết. Và với những kiến thức và kỹ năng vững chắc như thế thì các con sẽ kiếm được những công việc rất là tốt sau khi ra trường. Chứ không phải vừa đi học vừa đi làm thì kiến thức lơ lơ phát phơ xong rồi cuối cùng đi làm hồng ra ai hết. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là về mặt mục tiêu hoặc là mục đích đi du học của chúng ta không đạt được. Trên khuôn khổ của buổi giới thiệu này thì tôi chỉ tập trung vào chi phí du học sau trung học. Tuy nhiên trên thực tế IDP có tư vấn du học ở tất cả các bậc học khác nhau kể cả những bậc học là phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và bậc học nghề. Và tại thời điểm hiện tại thì với khuôn khổ buổi ngày hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ những thông tin về các bậc học sau trung học, cụ thể là: cao đẳng, đại học và sau đại học. Ví dụ như chúng ta thấy là hàng thứ hai đó là chi phí hàng năm. Chi phí này bao gồm học phí và phí sinh hoạt. Thì chúng tôi quy ra các tiền Việt tương ứng để quý vị phụ huynh có thể chuẩn bị cho kĩ. Ví dụ chúng ta sẽ thấy là chi phí ở bậc học cao đẳng/đại học/sau đại học ở Úc thì dao động từ 640 triệu - 1.1 tỷ, ở Mỹ là 550 triệu - 1.3 tỷ, ở Anh là khoảng 550 triệu - 1.1 tỷ. Đây là chi phí hàng năm. Như vậy nếu ở Úc thì chương trình đại học của chúng ta sẽ thường kéo dài là khoảng 3 năm là trung bình, chúng ta có thể nhân 3. Ở Mỹ, ở Anh là từ 3-4 năm, chúng ta có thể nhân lên.

Và điều tiếp theo là các con khi đi du học thì các con phải có khả năng tiếng Anh nhất định. Chứ nếu mà các con không có khả năng tốt thì các con qua bên kia các con sẽ gặp vấn đề rất là lớn. Các quốc gia đại đa số cho phép các con học cho đến khoảng 30 tuần tiếng Anh trước khi đi vào khóa chính. Cho nên chúng ta thấy yêu cầu tiếng Anh sẽ dao động từ band rất thấp cho đến band rất cao. Band thấp dành cho các con mà chưa đủ yêu cầu vào học trực tiếp mà sẽ phải học tiếng Anh đầu vào trước khi học khóa học trực tiếp. Còn nếu mà những band sau là các con đã đủ trình độ tiếng Anh rồi có thể đi vào học trực tiếp. Ví dụ như là ở Úc, khi mà các con muốn đi du học thì các con chỉ cần IELTS 5.0, với IELTS 5.0 thì chắc các con sẽ phải học tiếng Anh. Và người ta sẽ tùy theo khả năng tiếng Anh của mình mà người ta sẽ yêu cầu học tới tối đa là khoảng 30 tuần. Nếu mà các con có khoảng 6.5 thì các con có thể vào học trực tiếp. Tuy nhiên một số ngành sẽ yêu cầu khả năng tiếng Anh cao hơn. Đó là những ngành đòi hỏi chúng ta phải lưu loát trong quá trình giao tiếp. Ví dụ như ngành về luật chẳng hạn, tiếng Anh phải rất là tốt. Cho nên yêu cầu cao hơn đó là 7.0. Và cũng tương tự như vậy ở Mỹ và ở Anh, các con chỉ cần từ 5.5-6.0 là các con có thể đi du học được. Và điểm của chúng ta càng cận về phía dưới thì chúng ta chắc chắn phải học khóa học tiếng Anh trước khi chúng ta đi học chính khóa.

Đối với các quốc gia du học thì thường họ sẽ tạo điều kiện cho du học sinh làm thêm. Làm thêm ở đây như tôi nói để tăng trải nghiệm và tăng cơ hội networking. Thì tùy theo từng quốc gia mà quy định có thể khác nhau. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy có điểm tương đồng là họ sẽ tính theo giờ. Và trung bình là khoảng 20 giờ/tuần. Thì tùy theo từng quốc gia mà quy định sẽ hơi chi tiết một chút xíu. Ví dụ như đối với Úc thay vì người ta quy định 20 giờ/tuần thì người ta sẽ quy định 40 giờ/2 tuần hoặc là một số ngành đặc biệt mà cần sẽ thực hành nhiều hơn thì sẽ là 80 giờ/2 tuần. Như vậy 40 giờ/2 tuần khác với 20 giờ/tuần như thế nào. Có nghĩa là 40 giờ/2 tuần có nghĩa là tuần này các bạn có thể là 30 giờ, tuần sau làm 10 giờ. Nhưng 20 giờ/tuần là các bạn không được quyền làm vượt quá 20 giờ/tuần. Thì đối với Úc, nếu mà chúng ta là du học sinh dưới dạng nghiên cứu sinh thì chúng ta được làm toàn thời gian. Đối với Mỹ và Anh thì chúng ta cũng được làm khoảng 20 giờ/tuần. Riêng với Mỹ thì người ta mong muốn du học sinh tập trung vào việc học nhiều hơn cho nên là việc đi làm thêm phải được sự cho phép và quản lý của nhà trường. Thì thông thường làm thêm ở Mỹ thường là làm in campus có nghĩa là nằm trong học xá của trường đại học nhiều hơn ví dụ là làm customer service, làm về thủ thư,... Còn những công việc bên ngoài thì phải có sự quản lý của nhà trường. Còn đối với Anh thì thoải mái hơn. Chúng ta có thể làm 20 giờ/tuần trong những thời gian mà chúng ta đi học, còn 40 giờ/tuần vào kỳ nghỉ. Tương tự đối với Canada và New Zealand. Thì bởi vì Canada và New Zealand ngày hôm nay chúng ta không tập trung nên tôi để thông tin để quý vị phụ huynh đọc tham khảo. Và tất cả các trường đại học ở các quốc gia mà IDP tư vấn du học thì đều tạo điều kiện cho du học ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Và ở Úc chúng ta có thể ở lại làm việc từ 2-4 năm. Ở Mỹ tùy theo ngành, trung bình là khoảng 12 tháng, còn các ngành liên quan tới STEM (là về kỹ thuật) thì chúng ta có thể ở lại 36 tháng. Ở Anh chúng ta sẽ ở lại từ 2-3 năm, Ireland từ 1-2 năm. Cũng tương tự như vậy đối với Canada và New Zealand có những quy định ở lại làm việc. Thì khi mà du học sinh có cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp thì sẽ có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ năng mình đã học ở chương trình học vào công việc thực tế ở nước họ đi du học. Bằng cách này, họ có thể trau dồi và rèn giũa những kỹ năng của mình cũng như là có kinh nghiệm làm việc ở các quốc gia. Thì với các kinh nghiệm đó khi quay trở lại Việt Nam.

Và với các kinh nghiệm đó, nếu mà các em chú ý tới việc đi học như nào thì các em sẽ chắc chắn là tận dụng được cơ hội rất tốt để về tìm việc tốt cho sau này. Như vậy bây giờ chúng ta xem tiếp phần slide tiếp theo ạ.

Đối với đi du học thì chúng ta sẽ cần để ý đến học bổng. Thì về học bổng thì các trường đều có cung cấp học bổng và trên slide chúng ta sẽ thấy rất rõ có những ở trường ở Mỹ có thể cung cấp học bổng 100%, ở Úc và ở Anh cũng như vậy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là để chúng ta có học bổng thì chúng ta cần phải có đặt những yếu tố gì ha. Bây giờ chúng ta chuyển sang những loại hình học bổng khác nhau. Chúng ta có học bổng tiếng Anh, học bổng về khuyến khích. Học bổng khuyến khích này sẽ tùy từng năm mà có những học bổng khuyến khích khác nhau. Và học bổng lớn nhất sẽ là học bổng dựa theo thành tích học tập có giá trị lên khoảng 100%. Còn những học bổng khác là liên quan đến chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang slide tiếp theo để chúng ta biết để sẵn được học bổng thì thứ nhất học bổng sẽ phụ thuộc rất là nhiều về thành tích học tập. Nên hy vọng thông qua buổi này thì các quý vị phụ huynh và các con sẽ thấy được rằng là chúng ta cần tập trung vào việc học tại thời điểm hiện tại để chúng ta có điểm GPA rất là tốt và có được học bổng của mình. Để xin hồ sơ học bổng thì chúng ta có rất nhiều bước. Thông thường đây là những bước cơ bản thì tư vấn viên của IDP sẽ hỗ trợ chúng ta rất cụ thể và từng bước cho từng trường. Như vậy lúc đó chúng ta sẽ có những thông tin nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần slide tiếp theo để thấy được những tấm gương các bạn đã lấy được học bổng như thế nào.

Thì trên đây là một số tấm gương lấy được học bổng 100% để chứng minh cho các quý vị phụ huynh thấy rằng điểm của các con càng tốt thì khả năng có học bổng cao rất là nhiều. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình ép các con học quá nhiều để quá sức của các con. Các con sức tới đâu thì các con sẽ nhận được học bổng tới đó. Và ở IDP học bổng các con nhận được từ khoảng 20-100%. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ những tấm gương đạt học bổng 100%. Tuy nhiên, quý vị đừng nói là học bổng này của con người ta chứ không phải của con nhà mình. Trên thực tế có những học bổng khác nữa. Ngoài học bổng du học ở Úc thì chúng tôi có những học bổng ở Mỹ và Anh trong slide tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy học bổng của Mỹ và Anh. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tất cả các quốc gia mà IDP tư vấn du học thì IDP rất tự hào vì đã hỗ trợ con lấy được rất nhiều học bổng để giảm thiểu phần chi phí du học cho ba mẹ. Ngoài việc nhận học bổng của trường thì các con cũng nên tìm kiếm rất nhiều cơ hội học bổng khác nhau. Slide tiếp theo tôi xin giới thiệu về chương trình.

Có rất là nhiều học bổng thì quý vị phụ huynh có thể scan QR code để chúng ta có thể lấy được thông tin học bổng cập nhật nhất cho thời điểm mà các con đi du học. Và ngoài những học bổng của trường thì chúng tôi còn kết hợp với những đối tác ví dụ như là HSBC Premier để cung cấp học bổng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp học bổng cùng với HSBC Premier với tên học bổng là “Chấp cánh ước mơ du học” với giải nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt thì quý vị phụ huynh và các con nên tham gia học bổng này và đây là cơ hội rất là tốt để chúng ta giảm thiểu gánh nặng về tài chính cho việc đi du học. Chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm slide tiếp theo là một app, chúng ta sẽ có những cơ hội để biết thêm nhiều thông tin học bổng cũng như gặp đại diện nhà trường trong ngày hội tư vấn du học của IDP. Sắp tới vào ngày 5 và ngày 6/3 thì IDP có ngày hội tư vấn du học trực tuyến. Thì quý vị phụ huynh có thể sắp xếp tham gia để

chúng ta có nhiều thông tin và được tư vấn cụ thể cho trường hợp của con mình. Ngoài ra IDP hiện nay có một ứng dụng là IDP live. Với ứng dụng này thì các con có thể search rất nhiều thông tin về ngành học cũng như học bổng của các quốc gia mà IDP tư vấn du học. Cũng như là các con có thể nộp đơn ở trên ứng dụng này. Và khi nộp đơn thì thời gian trường trả lời đơn rất là nhanh. Thay vì bình thường các con nộp qua đường giấy tờ thì trường có thể trả lời cho con khoảng là 2 tháng. Nhưng qua ứng dụng IDP live, thời gian chỉ còn khoảng 30 phút. Thì quý vị phụ huynh nên tải ứng dụng này để chúng ta có thể tận dụng công nghệ và để có thể lấy được thư chào của trường ngay trên điện thoại của mình. Hiện nay IDP có các văn phòng ở HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Quý vị có thể...

Chị Trang:

Dạ, xin phép quý vị là có thể đường truyền của cô Hà đang có một chút trục trặc nhưng mà cũng rất may là chị Hà cũng vừa kết thúc phần trình bày của mình về IDP. Thì tôi xin nhắc cũng như là thêm ý từ cô Thái Hà là hiện nay HSBC Premier cũng đã kết hợp với IDP tổ chức một chương trình học bổng là “Chấp cánh ước mơ du học”. Chương trình của chúng tôi đã diễn ra đợt 1 của chương trình đã có lễ trao giải vào ngày 18/2 vừa rồi và sắp tới chúng tôi đang khởi động chương trình của đợt 2, hết hạn nộp đơn vào tháng 6. Thì rất mong là quý vị có thể khuyến khích con em của mình hoàn thành. Các bạn học sinh khác có quan tâm đến du học thì mình có thể nộp đơn để chúng ta có cơ hội để mình lấy học bổng “Chấp cánh ước mơ du học”. Và sau phần chia sẻ từ phía đại diện IDP và trường quốc tế Bắc Mỹ SNA, chúng ta sẽ đi tiếp đến một phần vô cùng quan trọng đó chính là nền tảng vững chắc cho ước mơ du học của các con. Thì tôi xin giới thiệu cô Lý Thị Thanh Xuân - trưởng bộ phận Chiến Lược Khách hàng cao cấp và khối Khách hàng cá nhân và quản lý tài sản HSBC Việt Nam sẽ chia sẻ cho chúng ta về những đặc quyền hỗ trợ du học của HSBC Premier dành cho con quý khách hàng. Xin mời cô Thanh Xuân ạ.

PART 3

Nền tảng tài chính vững chắc, bệ phóng cho ước mơ du học

Chị Lý Thị Thanh Xuân: Vâng, cảm ơn chị Trang và cô Thái Hà qua phần chia sẻ vừa rồi. Với sự góp mặt và chia sẻ của 2 diễn giả vừa rồi, quý vị cũng đã phần nào thu thập được nhiều những thông tin hàng đầu trong việc định hướng và mở ra con đường hành trang du học cho con cái tốt hơn và rõ ràng hơn. Tôi cũng sẽ mô tả sâu hơn những gì mà HSBC Premier đóng góp như thế nào để biến ước mơ du học của các gia đình đến gần hơn và chuẩn bị hành trang cho con cái bước vào con đường sống độc lập ở nước ngoài. Vâng, như quý vị cũng biết việc du học với học sinh Việt Nam vẫn còn khá là nhiều trở ngại và thông tin trên mạng cũng phần nào làm quý vị phụ huynh khá là bối rối. Quyết định cho con đi du học hiện nay vẫn phải mất rất nhiều thời gian và trở ngại, đặc biệt đó là một quyết định rất lớn để xem xét khi đưa con cái ra nước ngoài học tập và sinh sống. Hiện tại con cái của người việc vẫn có thói quen sống chung với gia đình kể cả khi đã lập gia đình, đó cũng là một việc khá ảnh hưởng về mặt tình cảm của các vị phụ huynh khi chúng ta phải rời xa con cái khi các em vẫn chưa đủ trưởng thành. Và vì

thấu hiểu nỗi lo đó của quý vị, HSBC Premier đã xây dựng những ưu đãi độc quyền riêng cho quý khách và gia đình hỗ trợ thế hệ con trẻ có cơ hội phát triển tốt hơn. Và qua đó chúng tôi có thể tận dụng tối đa các kết nối toàn cầu trong hệ thống tập đoàn HSBC để hỗ trợ cho những quyết định quan trọng luôn được toàn diện và dễ dàng hơn. Quý vị chỉ cần đăng ký tài khoản Premier Next Gen. Tất cả những nhu cầu tài chính cần thiết của các con em sẽ được chuẩn bị trước khi các con em đến nước sở tại. (Mời ban tổ chức qua slide tiếp theo ạ). HSBC Premier sẽ giúp quý vị như thế nào? Rất là đơn giản, với đặc quyền riêng của khách hàng Premier, chúng tôi sẽ phục vụ tất cả những dịch vụ tài chính cho quý vị và gia đình. Với 6 đặc quyền chính cụ thể như sau:

- Trước tiên là mở tài khoản Premier Next Gen cho con cái trước khi đi du học với thẻ Visa Platinum Debit cho quý vị và con của quý vị. Quý vị có thể thử tưởng tượng là con đang đi đến 1 thành phố như là New York của Mỹ chẳng hạn, và không biết phải mở tài khoản ngân hàng như thế nào. Các con thậm chí còn không biết mở tài khoản ở Việt Nam thì sẽ gặp tình trạng rất lúng túng khi ở nước ngoài. Nếu các con quên giấy tờ tùy thân quan trọng ở nhà hoặc thậm chí các con không biết mở tài khoản như thế nào thì làm sao các con có thể chi trả những sinh hoạt phí khác nơi mà hầu hết không dùng tiền mặt.

- Với HSBC Premier, quý vị chỉ cần gọi cho các Giám đốc quản lý tài khoản Premier dành cho gia đình mình và họ có thể tư vấn quy trình mở tài khoản ở nước ngoài trước khi các con ra hỏi Việt Nam. Quý vị cũng không cần lo lắng với vấn đề thẻ Debit vì thẻ sẽ được giao về Việt Nam cho các con. Vậy là quý vị sẽ không cần lo lắng về việc như là đổi tiền và đem theo quá nhiều tiền mặt khi di chuyển qua các chuyến bay của các con.

- Hơn nữa, khi quý vị phụ huynh đã là khách hàng Premier tại Việt Nam, quý vị sẽ không cần duy trì số dư tài khoản tối thiểu riêng biệt tại các nước khác. Định danh khách hàng Premier là toàn cầu và sự chênh lệch giữa các đồng ngoại tệ có thể dẫn đến việc duy trì quá nhiều số dư tài khoản ở các nước sẽ gây khó khăn cho quý khách hàng. Do đó, HSBC Premier chúng tôi hỗ trợ cho quý khách chỉ cần duy trì số dư tài khoản tại Việt Nam và trở thành khách hàng Premier tại bất kỳ quốc gia ở vùng lãnh thổ khác.

- Tiếp theo đó cũng là một đặc quyền khá là quan trọng mà tôi thích để giới thiệu đến quý vị phụ huynh đó là mình có thể chuyển tiền nhanh đến tài khoản của con thông qua dịch vụ Global transfer. Quý vị sẽ không lo lắng khi con mang quá nhiều tiền mặt bên người, sẽ rất nhiều rủi ro và nguy hiểm. Ngoài ra, quý vị chỉ cần chuyển tiền đến tài khoản của con ở nước sở tại. Nếu trước đây quý vị đã từng chuyển tiền đi nước ngoài sẽ thấy phí chuyển khoản khá là đắt gồm có nhiều loại phí như phí ngân hàng trung gian, phí thu đổi ngoại tệ và phí có lúc khoảng 10 USD, có khi bằng 1 tỷ lệ nào đó với số tiền chuyển đi. Nhưng với dịch vụ Global transfer, quý vị có thể làm lệnh bằng internet banking, bằng máy tính hoặc điện thoại cá nhân hoàn toàn miễn phí và các con có thể nhận được tiền ngay.

- Ngoài ra quý vị cũng có thể quản lý toàn bộ các giao dịch trên tài khoản chỉ bằng việc login duy nhất vào dịch vụ tổng quan toàn cầu. Do đó các vị sẽ không lo lắng về việc là con có còn đủ tiền

để chi tiêu khi một mình ở nước ngoài hay không. Vì chúng ta có thể quản lý toàn bộ số dư tài khoản trên giao diện dịch vụ tổng quan toàn cầu.

- Cuối cùng là dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp cho khách hàng Premier. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn dịch vụ khẩn cấp này trong những trường hợp không mong muốn nhất là các con mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và trong lúc đó các con cần tiền mặt khẩn cấp. Con có thể đến bất kỳ chi nhánh HSBC nào trên toàn cầu. Và các Giám đốc quan hệ khách hàng sẽ hỗ trợ con rút tiền mặt khẩn cấp lên đến 2000 USD và không cần bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đương nhiên thì chúng tôi có những quy trình nội bộ để nhận diện khách hàng trong trường hợp như vậy để tránh rủi ro cho tài khoản của quý khách cũng như của các em. Do đó chúng tôi rất tự tin để cung cấp dịch vụ này cho quý khách hàng HSBC Premier.

Thêm vào đó chúng tôi cũng có những ưu đãi đặc quyền, giải pháp dành cho quý vị và gia đình như chúng tôi có thể hỗ trợ mở thêm thẻ tín dụng cho quý vị ở nước ngoài thông qua lịch sử tín dụng ở Việt Nam hoặc là hỗ trợ xây dựng lịch sử tín dụng cho các con tại nước mới. HSBC Premier ở một số nước cũng có dịch vụ hỗ trợ cho vay du học dành cho các khóa học cụ thể hoặc là những năng lực vượt trội của các em. Tôi khuyến khích quý vị đặt hẹn với Giám đốc quan hệ khách hàng Premier của chúng tôi để được tư vấn rõ ràng hơn những thông tin ưu đãi khác cũng như những đặc quyền tại các nước mà quý vị đang nhắm tới. Đó là một vài đặc quyền chính mà quý vị có thể nhận được khi trở thành khách hàng Premier. Quý vị cũng có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức dưới đây để trở thành khách hàng Premier của HSBC. Thứ nhất, quý vị có thể duy trì số dư tài khoản. Số dư tài khoản chính bình quân hiện nay là tối thiểu phải từ 1 tỷ VND trở lên hoặc giá trị ngoại tệ tương đương. Hình thức thứ 2 là hình thức nhận lương về tài khoản HSBC, tối thiểu hàng tháng là từ 100 triệu đồng trở lên. Hình thức thứ 3 là quý vị có thể vay thế chấp và duy trì khoản vay thế chấp với dư nợ tối thiểu là 2.5 tỷ VND. Với giá trị khoản vay là 60% giá trị của tài sản đảm bảo. Với 3 hình thức này nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ của khách hàng Premier cũng xin đừng chần chừ và liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi. Ngoài những hình thức này ra thì hiện tại HSBC Premier cũng đang hỗ trợ quý khách hàng để đầu tư thêm tài sản Wealth và đó là 1 tài sản chúng tôi mới được phát triển trong tháng 2 vừa rồi, cung cấp các dịch vụ sản phẩm quý mở cho các khách hàng Premier tham khảo thêm sản phẩm của Vinacapital. Với sản phẩm Vinacapital sắp tới chúng tôi có những ưu đãi rất đặc biệt để hỗ trợ cho khách hàng Premier. Vâng, tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ạ.

Chị Trang: xin cảm ơn cô Thanh Xuân đã có phần chia sẻ về những hỗ trợ của HSBC Premier

PHẦN HỎI ĐÁP

Chị Trang: Theo chương trình, tôi xin cảm ơn 3 vị khách mời đã có chia sẻ rất là thiết thực về những hỗ trợ cũng như là những thông tin quý báu về du học thì tôi xin giới thiệu chúng ta đến phần mà tôi nghĩ rằng mọi người hôm nay rất quan tâm đó là chuyên mục Hỏi và Đáp với những câu hỏi dành cho quý vị khách mời. Tôi xin nhắc lại là nếu Quý khách có thắc mắc nào cần chia sẻ thì vui lòng nhập câu hỏi vào phần Q&A để gửi câu hỏi trực tiếp đến các khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây tôi xin phép điếm qua một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được cho chương trình.

Trước hết câu hỏi này của bạn Trung. Tôi nghĩ đây là câu hỏi dành cho đối tác SNA của chúng tôi. Câu hỏi là: Lợi ích của việc học chương trình IBDP từ bậc Trung học là gì? Có thể chia sẻ lại thêm cho tôi kỹ hơn được không?

Dạ cảm ơn chị Trang.

Đầu tiên xin cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh dành cho nhà trường. Thầy Mike có phản hồi một số thông tin như sau thì trong quá trình trình bày, thầy cũng nói sơ qua là có những chương trình học thuật khác cũng lâu đời và chất lượng không kém có thể sánh vai cùng IB chẳng hạn như là chương trình IMB của Hoa Kỳ, chương trình A Level và chương trình IGCSE của Anh Quốc. Thế nhưng là đặc điểm chung của những chương trình này đó là những chương trình rất là uy tín và lâu đời, có thể mang đến cho học sinh của chương trình của mình một sự chuẩn bị, một hành trang tốt nhất về mặt học thuật cho các bạn trong bước đường tương lai vào bậc học đại học. Tuy nhiên là không có những chương trình khác ngoài IBDP có thể mang đến cho học sinh một sự chuẩn bị toàn diện về kỹ năng cũng như là kiến thức, thói quen mà có thể đòi hỏi ở bậc học đại học chẳng hạn như là không có những chương trình khác giống như IBDP có thể xây dựng chương trình CAS phục vụ cộng đồng trong chương trình của mình, hay là bài luận mở rộng có thể giúp cho các bạn làm quen với kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy cũng như là bài luận khi các bạn lên đến bậc học đại học. Hay là những yếu tố cốt lõi khác như là tri thức luận, học thuyết kiến thức để các bạn có thể nhìn rõ được bản chất của việc học và lợi ích của việc học của bản thân để từ đó các bạn có một sự tự khuyến khích và động lực nội tại. Và với động lực nội tại đó bước đường học của các bạn sẽ vững chắc hơn và nó sẽ đi được xa hơn. Và những cái điều kiện đầu vào của những trường đại học danh tiếng thì người ta sẽ xét không chỉ riêng trên điểm số về mặt học thuật hay là những lượng kiến thức mà em học sinh đó đã đạt được bao nhiêu trong thời gian học ở phổ thông mà là những kỹ năng, những tư duy cũng như là những khái niệm về quốc tế về những kỹ năng mà sẽ được rèn luyện trong cộng đồng. Đó là những điều mà các trường đại học người ta sẽ đem ra áp dụng, sẽ đem ra cân nhắc để chúng ta có sự lựa chọn khi mà tuyển sinh đầu vào đối với các trường đại học đặc biệt là những trường đại học danh tiếng. Xin cảm ơn.

Chị Trang: xin cảm ơn phần trả lời của SNA.

Câu hỏi tiếp theo cho tôi xin hỏi là chị Hà đã có trở lại với chương trình của chúng ta chưa ạ? Xin chào chị Hà. Thưa chị Hà có một câu hỏi dành cho IDP là có một bạn hỏi: Khi nhập học ngành y dược hệ đại học ở Úc thì có cần phải qua lớp dự bị đại học không? và chi phí học ngành đó rơi vào khoảng bao nhiêu ạ? Em xin cảm ơn.

Chị Hà: cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên là tôi xin lỗi vì lý do trục trặc kỹ thuật nên tôi bị rớt mạng vào cuối phần trình bày của tôi. Để trả lời câu hỏi này thì thông thường tùy theo từng ngành mà em chọn cụ thể là y dược của trường đại học nào, và trường đại học đó yêu cầu ra sao cũng như là tùy theo điểm số của em hiện tại đáp ứng như thế nào với điều kiện đầu vào trực tiếp mà lúc đó tư vấn sẽ tư vấn thêm cho em xem có phải học dự bị hay không và các bằng liên quan mà các em phải có trước khi vào học đại học

y được. Cho nên là chị khuyến khích em nên liên lạc với IDP để gặp trực tiếp tư vấn và chia sẻ cụ thể hơn về trường cũng như ngành mà các em chọn học khi đi du học cũng như tình hình hiện tại của em thông qua bảng điểm của em. Các anh chị tư vấn sẽ coi kỹ các môn chuyên ngành như là hoá, sinh, toán.v.v. Để biết em có cần học thêm gì hay không thì tùy theo em học direct, y là người ta hay gọi là học thẳng hay thông qua dự bị mà chi phí khác nhau thì chương trình dự bị chi phí tương đối là ổn khoảng từ 550 triệu đến 1 tỷ tùy theo từng trường. Trường ranking càng cao thì chi phí càng cao. Những khu vực tương đối ít dân cư thì chi phí sẽ thấp hơn. Còn học đại học y là một trong những chương trình học rất mắc cho nên là quý vị phụ huynh phải chịu khó nếu con mình học y thì chúng ta phải đầu tư đến gần chục năm vì chúng ta phải học dự bị, học y về bậc đại học. Để chúng ta hành nghề y thì chúng ta phải qua những bằng cấp khác, cũng như là phải thực hành .v.v.cho nên là tôi hay nói đùa là học y là tài chính phải rất là mạnh. Một ví dụ khác ở Mỹ, phỏng vấn để chấp nhận đơn nhập học của Y. Đầu tiên nhà trường sẽ phỏng vấn gia đình khả năng tài chính ra sao, để lúc đó trường mới an tâm là học sinh có thể toàn tâm toàn ý với việc học hay không hay là lại phải lo kiếm tiền cho nên là quý vị phụ huynh và học sinh nên liên lạc với chuyên viên tư vấn của IDP để tìm hiểu kỹ hơn về tình huống của con mình thì chi phí sẽ ra sao. Hy vọng phần này có thể trả lời câu hỏi của bạn đã đặt câu hỏi. Xin cảm ơn.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn chị Hà. Phần chia sẻ của chị rất là đầy đủ ạ. Có một câu hỏi tiếp theo tôi xin dành cho phía HSBC Premier. Một bạn tên Hùng muốn hỏi thêm về việc chị có thể chia sẻ thêm về việc mở tài khoản cho con ở HSBC như thế nào ạ?

Chị Xuân: Vâng xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hùng ạ. Cảm ơn chị Trang.

Như tôi đã chia sẻ những đặc quyền về chương trình Premier Next Gen dành cho con của quý khách từ 15-28 tuổi bao gồm là con sẽ được mở một tài khoản HSBC Premier độc lập đứng tên con. Ngoài ra những phí liên quan tới như là miễn phí mở tài khoản, miễn phí duy trì số dư tài khoản Premier đến 28 tuổi, công nhận đặc quyền Premier tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào để con Quý khách có thể giao dịch với HSBC Premier. Ngoài việc đó ra thì chúng tôi sẽ sắp xếp những bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng chăm sóc riêng cho từng gia đình, sẽ dễ dàng hơn cho Quý khách khi chỉ duy nhất một Giám đốc Quan hệ Khách hàng chăm sóc vừa cho cả quý vị phụ huynh và con cái. Dịch vụ sẽ được tối ưu hoá cho hết cả gia đình chúng ta. Riêng việc Giám đốc Quan hệ Khách hàng hiện nay ở một số thị trường mục tiêu như Mỹ, Anh, Úc, những thị trường mà đa số gia đình Việt Nam đưa con đi du học thì chúng tôi cũng sắp xếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng là người Việt tại nước sở tại để hỗ trợ dịch vụ cho các bé nên Quý khách không cần phải lo lắng cho việc khi mà con ở nước ngoài không có đầy đủ thông tin làm sao duy trì, sử dụng tài khoản, hoặc chuyển khoản có vấn đề trong những trường hợp bất khả kháng các con thất lạc giấy tờ tùy thân thì cũng có các bạn Giám đốc Quan hệ

Khách hàng ở các nước sở tại để ứng tiền mặt khẩn cấp. Vâng tôi hy vọng câu trả lời của tôi có thể đáp ứng phần nào câu hỏi của Quý khách hàng ạ.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn chị Xuân. Chắc nhờ chị nán lại vì mình cũng có một câu hỏi liên quan đến việc mở tài khoản cho con: xin chị Xuân chia sẻ thêm là con của tôi bao nhiêu tuổi thì sẽ mở được tài khoản ạ?

Chị Xuân: Vâng, như hồi nãy tôi cũng có chia sẻ, tài khoản chương trình Premier Next Gen dành cho con của Quý khách là cho độ tuổi của các bé từ 15-28 tuổi.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn chị. Chúng ta quay lại với phần câu hỏi dành cho trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA thì tôi có một câu hỏi từ khách hàng: **chương trình IB** sử dụng phương pháp giảng dạy như thế nào ạ? Xin mời phía SNA trả lời câu hỏi này ạ.

Dạ xin cảm ơn chị Trang.

Kính thưa phụ huynh, đối với mô thức giảng dạy tại trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA chúng tôi lấy trọng tâm là các em học sinh của mình và một trong những tiêu chí để phát triển cho các em trong vấn đề học tập đó là tính nghiên cứu độc lập, và hình thức mà giảng dạy được áp dụng là thông qua những môn học đa dạng đã được trình bày đến Quý phụ huynh thì chúng tôi sẽ có những phương pháp sư phạm để có thể nâng cao xây dựng và cải thiện để truy vấn từng học sinh một có nghĩa là làm cho các bạn có thói quen để đặt vấn đề và sẽ định hướng cho các bạn những cái quy trình để các bạn có thể là tìm hiểu vấn đề và giải đáp vấn đề đó một cách độc lập và tự tin. Đó là một trong những yếu tố cơ bản mà giúp cho các bạn có thể thành công hơn ở trong bậc đại học và không giống những cách dạy mà chúng ta tạm gọi là hơi mô tuýp truyền thống một chút xíu đó là người giáo viên sẽ đóng vai trò chủ đạo không phải là học sinh và sẽ chỉ truyền tải những kiến thức và hy vọng rằng ở một cơ may nào đó học sinh có thể hấp thụ được những kiến thức đó tuy nhiên điều đó sẽ không diễn ra ở trường SNA mà học sinh sẽ là người chủ động là mình muốn biết cái gì mình phải khám phá cái gì và mình sẽ học được cái gì. Đó là mô tuýp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm ở trường SNA của chúng tôi. Xin cảm ơn.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn ông Mike Miller và anh Linh ạ. Câu hỏi tiếp theo có một vị khách dành câu hỏi này, chắc tôi nghĩ cho cô Thái Hà bên IDP ạ. Hồ sơ chuẩn bị du học sẽ là trong bao lâu và sẽ cần chuẩn bị tài chính như thế nào ạ?

Chị Hà: Câu hỏi này rất là hay và câu hỏi này là một vấn đề mà phụ huynh và học sinh cần phải biết trước. Đối với du học thì thường phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu thông tin ít nhất là khoảng 2 năm - 24 tháng, 18 tháng đến 24 tháng trước khi con chính thức nhập học nếu không thì con sẽ không có chỗ để học tại trường mà mình mong muốn. Tôi đưa ra một ví dụ là ví dụ các con muốn học ở Canada cho kì học vào tháng 9/2022 thì có một số ngành hot đã hết chỗ từ tháng 11/2021. Cũng tương tự như vậy đối với Úc và

đối với Mỹ và Anh, những ngành hot, những trường hot cũng như là những học bổng tốt thì thường họ thông báo rất là sớm. Lúc đó chỗ mình còn thì mình mới có cơ hội để xin thư mời nhập học còn nếu mà chỗ hết rồi thì bây giờ các con có thể phải hoãn tới kì học tháng 2/2023 hoặc tháng 9/2023. Đối với những kì học phụ là tháng 1 tháng 2 hàng năm ở Anh và Mỹ thì số lượng các ngành học offer tương đối ít. Họ coi các kì học chính là kì tháng 9 nên số lượng ngành học nhiều hơn, cho nên nếu mà chúng ta nộp hồ sơ và tìm hiểu thông tin trễ thì chúng ta lỡ cơ hội cho tháng 9 gần nhất và chúng ta có khả năng phải chờ đến 1 năm sau. Thứ 2 là về kế hoạch tài chính thì sau khi quý vị phụ huynh tìm hiểu thông tin về ngành học, trường học cũng như là kì nhập học của con trước 24 tháng thì quý vị phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin về học bổng của ngành con chọn cũng như là học phí. Sau khi chúng ta lấy học phí trừ đi học bổng thì chúng ta sẽ biết được rằng là gia đình cần chuẩn bị như thế nào. Nếu có những gia đình có sẵn khoảng tiền mặt thì việc chuẩn bị trong vòng 1 năm rất là dễ. Có những gia đình thì tài sản ở những hình thức khác chưa có tính thanh khoản cao như là nhà, như là cổ phiếu.v.v thì chúng ta cũng cần thời gian để chúng ta chuyển đổi sang tiền mặt để chúng ta có thể hỗ trợ cho con chúng ta đi du học. Như vậy tóm lại quý vị phụ huynh nên liên lạc với tư vấn của IDP trước 24 tháng là lý tưởng còn chậm nhất là khoảng 18 tháng còn nếu ngắn hơn 18 tháng thì chúng ta hay gọi là hên xui tùy theo lúc đó trường còn chỗ hay không. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn chị Hà. Chúng ta sẽ đi đến phần câu hỏi tiếp theo và phần này tôi nghĩ là tôi sẽ mời cô Thanh Xuân có thể chia sẻ thêm. Con của tôi hiện nay vừa mới du học sang Mỹ thì có mở được tài khoản HSBC Premier hay không và việc chuyển tiền qua lại giữa Mỹ và Việt Nam sẽ như thế nào? Xin mời cô Xuân ạ.

Chị Xuân: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Trang và Quý khách hàng ạ. Thực ra nếu các bé đang ở Mỹ rồi thì cũng khá là đơn giản. Các em có thể đến bất kì chi nhánh HSBC nào và ở Việt Nam quý vị cứ đến chi nhánh HSBC thông báo với các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng là tôi muốn mở tài khoản cho con tại Mỹ thì lúc đó các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng ở Việt Nam sẽ làm cầu nối với các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng ở nước sở tại và quý vị vui lòng thông báo cho các bạn biết là các con sẽ đến chi nhánh nào của HSBC ở Mỹ. Các bạn sẽ chuẩn bị giấy tờ cụ thể và sau đó các con đến chi nhánh sẽ có các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng hỗ trợ. Việc này cũng khá là đơn giản. Về mặt giấy tờ thì ở Việt Nam cũng có thể mở tài khoản cho các em, ngay cả thậm chí dù các em ở Mỹ. Thế như tôi nói hồi nãy có thể giao về Việt Nam hoặc giao đến địa chỉ của con ở Mỹ, hoàn toàn rất là đơn giản, chỉ cần Quý khách yêu cầu với các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng thôi. Cho tôi hỏi phần thứ 2 là gì ạ?

Chị Trang: câu hỏi thứ 2 là việc chuyển tiền qua lại giữa Mỹ và Việt Nam sẽ như thế nào? có đơn giản không?

Chị Xuân: Như phần trình bày của tôi hồi nãy, tôi cũng có chia sẻ khi là khách hàng HSBC Premier bạn có thể chuyển tiền nhanh đến tài khoản của con, chúng tôi gọi là dịch vụ Global Transfer, dịch nôm na ra tiếng Việt là chuyển tiền toàn cầu. Quý khách hàng sẽ không cần lo lắng là chuyển tiền có mất phí hay không, chuyển bằng hình thức nào thì tất cả những giao dịch này đều sử dụng trên Internet Banking thì có thể Log in từ tài khoản trực tiếp của quý vị bằng điện thoại hoặc máy tính. Khi làm lệnh chuyển tiền thì tiền sẽ đi ngay và sẽ ghi có vào tài khoản của con và hoàn toàn miễn phí đối với khách hàng HSBC Premier.

Chị Trang: Dạ, xin cảm ơn chị Xuân ạ. Chúng ta còn 5 phút nữa để kết thúc phần Hỏi và Đáp của chúng ta và chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều câu hỏi ở đây thì chúng tôi xin phép sẽ cố gắng trả lời hết câu hỏi của quý vị khán giả thì ở đây có một câu hỏi dành cho trường SNA là: Ngoài giờ học lý thuyết thì học sinh có được tham gia thực hành những dự án thiết thực sáng tạo hay là thực tập không ạ? Xin mời phía SNA ạ.

Dạ cảm ơn chị Trang và cảm ơn phụ huynh đã đặt câu hỏi.

Dạ thưa phụ huynh, vừa nãy như trong phần trình bày của thầy Mike, thầy Mike có chia sẻ đó là một trong những phần cốt lõi của chương trình IBDP đó là CAS đó là C: tượng trưng cho Creativity, A là Activities và S là Service thì đó là những hoạt động, thời gian mà học sinh có thể tham gia hoạt động giải trí cũng như là thể thao.v.v. và các hoạt động nghệ thuật mà các bạn muốn. Creativity đó là dự án cá nhân mà các bạn sẽ phải sáng tạo và các bạn sẽ phải đứng chịu trách nhiệm chính hướng dẫn dự án đó và Service có nghĩa là những ý tưởng, những kế hoạch mang lại không chỉ lợi ích cho bản thân các bạn mà còn đến với cộng đồng chung quanh không cần quá lớn lao, có thể là những người chung quanh hoặc cộng đồng lớp của mình hoặc tập thể trường của mình. Đó là một yếu tố cốt lõi bắt di bắt dịch trong chương trình IBDP rồi. Và bên cạnh đó ngoài giờ học, bản thân trường SNA cũng có mang đến cho các bạn học sinh một chương trình gọi là chương trình hoạt động bổ trợ giảng dạy sau giờ học. Chúng ta có thể hiểu đó là những hoạt động ngoại khoá. Nó sẽ diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần từ khung giờ là 3:30 đến 4:30 tất cả các ngày trong tuần và hiện tại thì ở trường chúng tôi đang có hơn 50 những hoạt động khác nhau mà nó liên kết đến chương trình học thuật chính khoá ban ngày của các bạn có nghĩa là những kiến thức và những kỹ năng sẽ được liên kết lại với nhau và nó sẽ rất đa dạng để các bạn học sinh có thể thoải mái lựa chọn một câu lạc bộ, một hoạt động hoặc một cái trò chơi thể thao nào đấy mà phù hợp với các bạn nhất. Tựu chung một lần nữa là ngoài những sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về mặt học thuật thì ở trường SNA chúng tôi, nhà trường cũng cố gắng chuẩn bị cho các bạn học sinh về những kỹ năng, sự cân bằng giữa cuộc sống học tập và cuộc sống thường nhật của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn.

Chị Trang: Tôi xin cảm ơn phần trả lời của SNA ạ. Tôi xin phép dành 2 câu hỏi nữa cho phía đối tác IDP và phía HSBC.

Trước hết là câu hỏi dành cho phía IDP ạ. Một bạn hỏi là bài luận học bổng thì cần chú ý và chú trọng điều gì và nên viết như thế nào ạ? Xin mời chị Hà ạ.

Chị Hà: Câu hỏi rất là hay. Khi mà cung cấp học bổng thì các trường đều ghi rất rõ yêu cầu của bài luận, thì thông thường bài luận sẽ muốn các học sinh nêu ra các điểm rất cá nhân của mình, ví dụ như là họ sẽ muốn coi thử kế hoạch học tập của các bạn ra sao, những kế hoạch đó đáp ứng các mục tiêu của các bạn thế nào và kèm theo là tại sao người ta nên cung cấp học bổng cho bạn, hay nói cách khác là cung cấp học bổng cho bạn xong, bạn sẽ có những cái phát triển cá nhân như thế nào, phát triển cho xã hội ra sao và đóng góp như thế nào cho xã hội thì đó là một trong những ví dụ về yêu cầu của học bổng, bài luận cho học bổng. Cho nên thường các bạn muốn quan tâm đến học bổng của trường nào thì một lần nữa các bạn cũng nên trao đổi chi tiết với tư vấn IDP để phân tích kỹ đầu bài của học bổng để chúng ta có thể viết sát nhất với yêu cầu của học bổng và các trường của các quốc gia khác nhau thì học bổng cũng gần như yêu cầu về bài luận học bổng gần gần giống nhau, cho nên khi làm việc với tư vấn của IDP thì các bạn có thể tập trung vào một trường chính và sau đó chúng ta có thể nộp thêm 1-2 trường nữa để đảm bảo rằng là cơ hội học bổng của chúng ta sẽ cao hơn. Hy vọng trả lời được câu hỏi của bạn.

Trang ơi chị thấy hình như trong phần Q&A có một câu hỏi nữa liên quan tới du học thì em có muốn chị trả lời luôn không?

Chị Trang: Dạ, có một câu hỏi về cấp bậc thạc sĩ ngành IT thì du học ở Úc sẽ có những lợi ích nào ạ? được làm thêm bao lâu và có được việc làm chính quy của các công ty công nghệ Úc không ạ?

Chị Hà: Cảm ơn câu hỏi của bạn Lê Cao Hưng. Bậc học IT thạc sĩ của Úc thì có những lợi thế nhất định, bởi vì hiện nay ở Úc họ ứng dụng công nghệ rất là mạnh, và vậy việc các bạn học ngành IT ở Úc thì các bạn sẽ tiếp cận được công nghệ mới nhất trong lĩnh vực IT và có những trường của Úc đang nằm ở ranking rất là cao trên thế giới về IT cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là khi các bạn học ở Úc các bạn có thể học được những công nghệ mới nhất để có thể ứng dụng trong việc làm sau này. Như hỏi này tôi chia sẻ, trong quá trình bạn học thì bạn có thể làm thêm từ khoảng 20h/ tuần hoặc 40h/ 2 tuần tùy theo từng ngành mà yêu cầu và cũng tùy theo từng bang mà họ yêu cầu nữa. Và việc làm này đối với ngành IT chúng tôi hiện thấy là các bạn đang làm dưới dạng remote rất là nhiều cho nên là cơ hội việc làm thêm ở Úc cũng rất là cao và sau khi các bạn tốt nghiệp xong các bạn có thể ở lại từ 2-5 năm tùy theo từng bang và tùy theo ngành các bạn học IT là **STEM (science, technology, engineering, mathematics)** hay về Business mà các bạn có thể ở lại ngắn hoặc là dài sau khi các bạn tốt nghiệp. Và có rất

nhiều bạn chọn học IT ở bên Úc và ở lại làm việc và trong quá trình các bạn làm việc các bạn có thể kết nối với các nhà tuyển dụng để họ có thể mời bạn ở lại tiếp theo sau khi Visa đi làm của các bạn sau khi đi học kết thúc hoặc là các bạn có thể chuyển đổi hình thức visa của mình từ visa làm việc sau khi đi du học sang visa về thường trú nhân thì đây cũng là một cơ hội rất là lớn. Hằng năm ở Úc theo như báo cáo về tuyển dụng thì Úc cũng cần nhiều nhân lực trong ngành IT và hiện nay IT về mặt ứng dụng đóng vai trò rất là quan trọng ở tất cả các nước bao gồm Úc. Nếu bạn học IT và kèm theo bạn có những cái suy nghĩ về sáng tạo, cách làm transformation, các suy nghĩ break through thì cơ hội của các bạn làm việc ở các quốc gia đã phát triển như Úc rất là cao. Tôi hy vọng đã trả lời được câu hỏi của bạn Lê Hưng.

Chị Trang: Dạ xin cảm ơn chị Hà. Tôi xin phép có một câu hỏi cuối, chắc là tôi xin phép dành cho bên phía HSBC bởi vì HSBC có hỗ trợ một phần chi phí du học ví dụ như cho vay du học không ạ?

Chị Xuân: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Trang và Quý khách hàng. Như phần trình bày của các diễn giả hôm nay, thì chúng tôi cũng đang có những chương trình học bổng của HSBC Premier và IDP, chấp cánh ước mơ du học cho các con. Chương trình này đã diễn ra đợt 1 vào tháng 12/2021, đợt 2 đăng ký sắp tới là ngày 9/6/2022 sẽ là hết hạn. Ngoài việc cung cấp học bổng cho các khách hàng Premier thì chúng tôi cũng có những chính sách vay ưu đãi đối với khách hàng Premier. Ngoài ra thì Quý khách cũng có thể truy cập vào trang web của HSBC để tham khảo những hỗ trợ tư vấn du học, những đặc quyền của Premier toàn cầu cũng như là những ưu đãi ở các trường, các tổ chức giáo dục và các tổ chức tư vấn du học. Khách hàng có thể có những ưu đãi đặc quyền riêng chỉ dành cho khách hàng HSBC Premier hoặc Quý khách cũng có thể liên hệ với các bạn Giám đốc Quan hệ Khách hàng để được tư vấn thêm về các chương trình này. Riêng về lãi suất cho khách hàng HSBC Premier thì luôn tốt hơn các khách hàng khác ạ.

Chị Trang: tôi xin cảm ơn phần trả lời của chị Xuân. Như vậy là giải đáp của chị Xuân cũng đã khép lại phần hỏi đáp của buổi toạ đàm ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của ông Mike Miller, anh Linh Trần và chị Hà Hoàng và chị Xuân Lý với tư cách là khách mời. Buổi toạ đàm với chủ đề Chinh Phục Tinh Hoa Giáo Dục Toàn Cầu của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách đã quan tâm và dành chút thời gian quý báu của ngày cuối tuần để tham dự chương trình. Xin hẹn Quý khách vào những chương trình sắp tới của HSBC. Xin chúc Quý khách có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.